

VẤN ĐỀ TƯƠNG TRỢ

Lá Thư số 40 đã đăng tin về hoạt động tương trợ nhờ những cố gắng tích cực của AH Nguyễn Thái Hai ở Minneapolis, thân hữu của anh Hai và AH Hồ Đăng Lễ ở nhà.

Trong một thời gian khá lâu, vấn đề tương trợ lâm vào cảnh bế tắc vì nhiều lý do, có thể tóm tắt như sau :

- a - Chúng ta không biết 1 cách chắc chắn địa chỉ của các AH cần giúp đỡ.
- b - Không kiếm được người có đủ điều kiện để chúng ta chuyển tiền về cho họ và nhờ họ phân phối tận tay các AH chúng ta chỉ định.
- c - Những tiêu chuẩn chúng ta ấn định trước đây để phân phối tiền tương trợ quá cứng rắn và lảm lức không thiết thực.
- d - Quỹ Tương Trợ thỉnh thoảng gia tăng, theo một phân xuất rất nhỏ trong năm qua, nhưng vẫn có gia tăng. Số AH được đề nghị thêm để được giúp đỡ cũng tăng, tuy rất ít nhưng vẫn có tăng.

Là người phụ trách vấn đề tương trợ, tôi thường đề nghị ra 1 tiểu ban gồm độ 3 đến 4 AH ở vùng Bắc Cali để cùng nhau lập 1 danh sách các AH được giúp đỡ và số tiền giúp cho mỗi người. Nhưng chưa kịp chuyển tiền vì lý do nêu ở khoản a và khoản b thì xảy ra những thay đổi nói ở khoản d trên đây.

Sự việc đã như vậy, ai là người có quyền, nghĩa là được đa số quý AH ủy nhiệm để tùy nghi với điều kiện mới mà xử lý 1 vấn đề, tuy nhỏ trong thực tế, nhưng rất tế nhị trên nguyên tắc. Cho đến nay, vì Ban Biên Tập Lá Thư của chúng ta cứ loanh quanh ở vùng Bắc Cali quá lâu, cho nên vấn đề tương trợ thường chỉ đem ra thảo luận và quyết định trong những phiên họp mặt ở Bắc Cali, mà ở Bắc Cali chỉ có độ 160/o tổng số AH, và hiện diện trong các phiên họp mặt chỉ có chừng phân nửa số ấy. Do đó tôi rất e dè trong hành động.

(Thường ngày tôi rất khoái chỉ về tánh cách "không ai bầu" mà làm được việc trong nhóm AHCC chúng ta, nhưng trong vấn đề tương trợ có việc phân phối tiền bạc, tánh cách "không ai bầu" đã làm tôi ngập ngừng rất nhiều và rất lâu.)

May là trong nửa năm qua, AH Nguyễn Thái Hai đã tích cực cộng tác trong vấn đề tìm địa chỉ cập nhật của các AH được giúp đỡ ở VN và trong vấn đề chuyển tiền về. Tiếp theo kết quả cố gắng của AH Hai, tôi tự lãnh lấy trách nhiệm với toàn thể quý AH để giải quyết vấn đề trong hoàn cảnh mới : không theo tiêu chuẩn cũ vì không còn thích hợp nữa, và theo 1 danh sách với địa chỉ được cập nhật theo tin tức mới nhất. Theo đường lối ấy, tháng 11/1987 tôi đã gửi đến AH N.T.Hai 1 danh sách gồm 32 AH ở quê nhà. Số tiền sẽ phân phối cho 32 AH ấy là US\$ 1,930.00. Nhưng theo ý kiến anh Hai, tôi chỉ gửi đến anh ấy 1 đợt đầu tiên là US\$ 700.00. Khi nào được tin số tiền này đã đến tay các AH chúng ta giúp đỡ, tôi sẽ gửi tiếp để anh Hai chuyển về VN.

Ngoài ra, tôi mới chuyển đến AH Trần Đức Thuận ở Hayward/CA US\$ 100.00 để giúp 2 AH ở VN, và đến AH Nguyễn Xuân Mộng ở Sacramento/CA US\$ 50.00 để giúp 1 AH khác.

Trên đây là tóm tắt hoạt động cứu trợ. Sau đây là tình hình Quỹ Cứu Trợ.

Thu	-Nhận của AH Phạm Hữu Vĩnh (Montréal/Canada) chuyển đến ngày 22.09.1987	US\$ 2,110.00
	-Bạn Nguyễn Xuân Hiếu (San Diego/CA) giúp ngày 22.12.1987	100.00
	Cộng chung	<hr/> US\$ 2,210.00

Xuất	- Gởi cho AH Nguyễn Thái Hai ngày 08.11.1987	US\$ 700.00
	- Gởi cho AH Trần Đức Thuận ngày 17.01.1988	100.00
	- Gởi cho AH Nguyễn Xuân Mộng ngày 17.01.1988	-50.00

Cộng chung US\$ 850.00

Tồn quỹ ngày 18.01.1988 :

US\$ 2,210.00 - US\$ 850.00 = US\$ 1,360.00

Tuy nhiên, trong số này, có số US\$ 1,930.00 - US\$ 700.00 = US\$ 1,230.00 đã hứa sẽ gởi tiếp về giúp 32 AH như đã trình trên đây.

Về vấn đề tương trợ, tôi vừa có 1 quyết định tạm thời như sau :

Từ nay không đăng tên các AH ở VN được nhận tiền tương trợ nữa. Lý do là kính trọng lòng tự ái của các AH được chúng ta giúp đỡ. Tuy nhiên, để sự việc được quang minh, tôi thông báo tên các AH ấy cho Ban Biên Tập Lá Thư ở Paris và Ban Phát Hành Lá Thư ở Washington DC. Dĩ nhiên, các bạn/chuyên gia giúp tiền về VN phải biết các tên ấy. Ngoài ra, tôi sẽ thông báo đầy đủ cho AH nào muốn biết và viết thư cho tôi.

Quý AH ở hải ngoại có ý kiến gì về thay đổi này xin vui lòng cho tôi biết, hoặc trực tiếp, hoặc qua Lá Thư.

Milpitas/CA, ngày 18 tháng 1, 1988

TẠ HUYỀN

ANCCVN

Milpitas 8 Tháng 11, 1987

Thân gửi anh Hai,

Tiếp theo cuộc thăm thăm kỳ rồi tôi gửi tặng anh:
 - Danh sách các AH được tương trợ, vì đã trao anh Hồ Đĩnh
 Lê cho tin tức để mình chuyển tiền.
 - Dợt tiền thì nhất bằng một ngàn phiến US\$ 700.00.

Nhờ anh chuyển về cho người bạn lâu lâu của chúng ta
 với những chữ thư của anh về anh phân phát đợt tiền đầu
 tiên này.

Sau đó này ta còn gửi số tiền US\$ 1,410.00. Mong rằng
 chúng ta sẽ chuyển đi lần một hay hai đợt nữa, để kết thúc
 vấn đề tương trợ trong nhóm ANCCVN của chúng ta.

Về sau, tôi nghĩ rằng muốn giúp đỡ bạn ở VN hay
 ở một nơi nào thì AH nào sẽ xuống phân tiền bất cứ ai
 của AH mình muốn giúp đỡ, vì do việc gửi tiền về địa cho
 người nhà.

Mỗi lần phân phát một đợt tiền xong, xin anh vui lòng
 báo cáo bằng văn thư để tôi tính do các bạn bằng cách tổng
 văn Lê Thế HUYỀN.

Xin cảm ơn lòng tốt bụng của anh

Thân



CHUYỂN TIỀN
 BAN BIÊN TẬP LÁ THƯ
 BAN PHÁT HÀNH LÁ THƯ

Ban biên tập Ban Biên Tập LT ở Paris
 Ban Phát Hành LT ở Wash DC
 để làm tờ báo, và tổng văn LT
 anh Hai ở quê.



NĂM RỒNG THÌ RỬA MANG QUÀ